



ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เรื่อง การสอบราคาจ้างติดตั้งโพลีเอสเตอร์ (SF6) บริเวณหอพักนิสิตและบริเวณแยกบ้านพักบุคลากร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ มีความประสงค์จะจ้างติดตั้งโพลีเอสเตอร์ (SF6) บริเวณหอพักนิสิตและบริเวณแยกบ้านพักบุคลากร ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

6. ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

7. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก เมื่อมีการทำสัญญากับมหาวิทยาลัยให้รับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถรับจ่ายเงินเป็นเงินสดได้ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประชาชาติ ชั้น 3 ส่วนพัฒนาความยั่งยืน อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ผู้ที่มีได้มาดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและมีได้ลงนามไว้เป็นหลักฐานให้ถือว่าผู้นั้นได้รับทราบปัญหาและเข้าใจเงื่อนไขทั้งที่มีอยู่เดิมและที่ประกาศเพิ่มเติม โดยตลอดแล้วถ้ามีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น ซึ่งผู้เสนอราคาผูกพันที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นและจะยกเป็นเหตุในภายหลังว่าตนไม่ได้รับทราบมาก่อนเป็นคู่สัญญา กับมหาวิทยาลัยไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ในเวลาทำการ ณ งานพัสดุ ชั้น 1 ส่วนพัฒนาความยั่งยืน อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ตำบลองครักษ์ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก

กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา รายอื่น ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมประชาชาติ ชั้น 3 ส่วนพัฒนาความยั่งยืน อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ตำบลองครักษ์ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมประชาชาติ ชั้น 3 ส่วนพัฒนาความยั่งยืน อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ตำบลองครักษ์ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ผู้สนใจขอรับเอกสารแบบรูปรายละเอียดรายการ ได้ที่งานพัสดุ ชั้น 1 ส่วนพัฒนาความยั่งยืน อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ตำบลองครักษ์ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2649-5000 ต่อ 21034, 21030 และ Website www.swu.ac.th (<http://eprocurement.swu.ac.th/>) ในวันและ เวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติคุณ รุ่งเรือง)
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรฯ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ